

ลูกเสียตา? ปัญญา นรินทร์กุล ควงทนายทรีสออร์ทตั้งวิวาทสุดอลัง โวได้สินสอดเหยียบร้อยลาน

นำเสนอเมื่อ : 5 ส.ค. 2552

“ลูกเสียตา” ควงทนายทรีสออร์ทตั้งวิวาทสุดอลัง “ปัญญา” โวได้สินสอดเหยียบร้อยล้าน



โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 3 สิงหาคม 2552 21:43 น.





คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น



“เสียดา” ซาบซึ้ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทานช่อดอกไม้อวยพรลูกสาว “ปานวาด” ที่คงหายาใจของวีรสตรีดวงจ.ตราด วีรหาหวาน คุณไฉนสุดอดมหาศาลเหยียบร้อยล้าน พร้อมเผยคดีเด่นจนดาวรวงขณะทำพิธี ตานเจ้าบ่าวบอกล้อตลกตามาก ตองเขทางแม่เห็นสาวถึงชนะใจจนไดแต่งงาน



ถือว่าเป็นงานมงคลสมรสใหญ่มีกระดุมข้างซางสำหรับงานวิวาห์ของ “น้ำตาล ปานวาด นรินทร์กุล” ซึ่งเป็นลูกสาวคนโตสุดรักสุดหวงของ “เสียดา ปัญญา, นรินทร์กุล” กับแฟนหนุ่มทายาทนักธุรกิจเจ้าของอ่าววนอริสรอหิที่ เกาะกูด จ.ตราด และกิจการเรือชื่อ “แอม อมรฤทธิ์ พูลสวัสดิ์” ที่จัด ณ ห้องบอลคอน โรงแรมพลาซ่า แอทธินี



โดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา (3 ส.ค.)บรรยากาทยภายในงานวิวาห์หวานสุดอลังการงานสร้างนี้ เติมไปด้วยแขกเหรื่อทั้งในแวดวงนักธุรกิจและบันเทิง โดยคนบันเทิงที่ทยอยตอบเทาข่าวร่วมงานมีทั้งเจา นม 7 สี แดง สุรางค์ เปรมปรีดี, บอสโฮงวิก 3 ประวีทยา มาลินนท์ และภรรยา, มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ, นิด อรพรรณ วิชรพล, ชลลิต โทณวนิก, วิลลี่-ยลหลี แมคอินทอช



หม่า จ๊กมกและภรรยา, เท่ง เกิดเทิงและภรรยา, โหม่ง ชะชะช่า, โท่ รวยทรม มลิณจินดา, แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, ม้า อรณา, หล่อง อูโรชา, เฉลิมชัย ไชยศิริพัฒน์, เศรษฐา ศิระฉายา, แอ๊ด สมบัติ เมทะนีและภรรยา, ตัว ศรีบุญ และเปิ้ล ทัพยา, เจมส์ เรืองศักดิ์ กับอะ ศศิภาณต์, กบ สุวนันท์ คงยิ่ง มาพร้อมทั้งคุณแม่มณี ดาริกา ปุณณกันต์ และครอบครัว, บัวชมพู ฟอร์ด กับสามี ชาง สมประสงค์ ฯลฯ



ก่อนที่งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสจะเริ่มต้น คู่บ่าว-สาวพร้อม “เสียดา ปัญญา” ได้จูงมือกันมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยเจ้าบ่าวได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า รู้สึกตื่นเต้นอย่างไรไม่เคยเป็นมาก่อน จากนั้นเจ้าสาวจึงเล่าถึงเสน่ห์ทางความรัก จนกระทั่งได้ควงเข้าสู่วันวิวาห์

น้ำตาล : “เรารู้จักกันได้ เพราะเขาเป็นเพื่อนของเพื่อน ก็เลยมีการแนะนำให้รู้จักกันมาประมาณ 5 ปีแล้ว ก็ประทับใจตรงที่เป็นคนสุภาพเรียบร้อย วันแรกที่รู้จักกันยังไปทุกวันก็ยังไปบ่อยจนน้อยๆ จะมีเรื่องให้ชื้อของตลอดเวลา ปกติเราจะพากันไปทำบุญไหว้หาบาลา บอลบอลล่า คนอื่นอาจจะไปบ่อยแค่ 3-4 วัน แต่นี่ลองไปเองเลย (หัวเราะ) จะเป็นแบบนั้นบ่อยๆ ก็เลยทำให้เราประทับใจเข้ามาดูตั้งแต่แรกๆ เลย (หัวเราะ)”

แอม : “แต่เราเพิ่งมาเป็นแฟนกันได้ 2 ปี ช่วงแรกๆ พ่อตา (ปัญญา นรินทร์กุล) จะมากลั่นผิดหนึ่ง (หัวเราะ) ยอมรับว่ากลัวมากครับ (หัวเราะ) คือสยดดาทานอาจจะแหล่คมหยอหยินหนึ่ง แต่ก็เป็นคนดีครับ ทานก็เมตตา หลังๆ ทานก็เอ็นดูผมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งวิธีการชนะใจจนใหญ่แม่แอมจะชวยเยอะ (หัวเราะ)”

เจ้าบ่าวเผยถึงเซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงาน ชนิดทำให้อึ้งและช็อค พร้อมหวานถกไม่แตกกับคนนี้ ก็ไม่รู้อะไรเป็นใครอีกแล้ว
น้ำตาล : “วันที่เค้าขอก็ตกใจเล็กน้อย”
แอม : “ผม ก็ลลอกเค้าขึ้นไปบนห้อง บอกให้ไปดูคอมพิวเตอร์ใหม่ทีเพิ่งซื้อมา แต่เราดูได้เตรียมแหวน และมียอดอกไม้พิเศษๆ ให้เค้า ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ถึงขนาดโรแมนติกเหมือนที่ฝรั่งทำ ก็ต้องตกเขากมลงไปขอแต่งงาน แต่เราไม่บอกไม่มีการเซอร์ไพรส์แล้วตามด้วยแหวน จากนั้นก็พูดอะไรซึ่งๆ มุมเจ้าใจว่าความไม่โตพึ่งเลยครับ (หัวเราะ)”

น้ำตาล : “เราชื้อและตกใจมาก มันหือฮือไปหมดตอนที่เห็นดอกไม้กับแหวน เราก็เลยไม่ได้รีบตอบไม้กับแหวน จนแม่ถามว่าตกลงจะแต่งงานมั๊ย (หัวเราะ) หลังจากนั้นเราก็รีบตอบตกลง เพราะเค้าเป็นคนที่ยกยอแล้วสบายใจ ซึ่งความสบายใจนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ตั้งความอยากกับมาเราไม่เคยมีปัญหอะไรเลย สามารถเขากันได้ดีและเข้าใจกัน”
แอม : “ถ้าพูดตรงๆ เราจะรู้จักกันมาเรื่อยๆ ก็คิดว่าถ้าไม่ใช้คนนี้ก็ไม่มีรู้อะไรเป็นใครอีกแล้ว (เรียกเสียงฮือฮาจากนักข่าว)”

ถามถึงพ่อตา “ปัญญา” ว่าอย่างไรบ้างขณะไปพูดขอแฟนสาว เจ้าบ่าวกล่าวว่า
แอม : “ตอนมาคุยจริงๆ จะเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ที่คุยกัน ผมไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรเลย ส่วนสินสอดจะเป็นแหวนกับต่างหูของโบวอน ซึ่งเป็นของขวัญทรงผมฝั่งแม่ เป็นแหวนและวงกับวันที่ผมขอเค้าแต่งงาน สำหรับวงนี่จะหนักประมาณ 3 กะรัต เรื่องอื่นนี่ผมไม่รู้ นิดงไปปลุมน ส่วนเกาะกูดต้องไปอยู่แล้ว (หัวเราะ)”

ส่วนโครงการมีทายาทเจ้าสาวแล้ว ยังไม่คิดมีเนื้อหากยังติดเรียนปริญญาโท
น้ำตาล : “เรื่องลูกยังไม่คิดมีอะ เพราะตอนนี้มาดกำลังเรียนปริญญาโทอยู่ คงต้องรออีกพักเลยอะ”

ด้าน เจ้าของวีรคู่พอยทั้ง ปัญญา นรินทร์กุล ที่ยิ้มแก้มปริตลอดงานแล้ว วันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุด
จากนั้นได้เล่าถึงพิธีหมั้นในช่วงเช้าที่วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารว่า จัดแบบกึ่งไทยโบราณกึ่งเอาด้นดาวรวง พร้อมคูปองได้สินสอดมหาศาลเหยียบร้อยล้าน

ปัญญา : “วันนี้มีความสุขมาก เพราะเป็นความสุขของลูก ได้เห็นถึงความรักที่เค้ามีต่อกัน เรายิ่งดีกับเค้า เหมือนในชีวิตเราตอนที่ผมขอเค้าก็เช่นเดียวกัน นี่ก็จะเป็นครอบครัวใหม่เราก็ต้องให้กำลังใจเค้า ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี”

เมื่อเราถามถึงพิธีการทำบุญที่วัดสระเกศ พระสงฆ์มีผมสูงที่สุดที่มีชีวิตอยู่ ทานก็เมตตาทำพิธีให้ และให้พื้นที่ที่อุทิศสถานที่ในการทำพิธี เป็นที่ๆ
ปัญญา : “ตอนทำพิธีน้ำตาลไม่ยอมรับแอมเลย (หัวเราะ) วางเป็นก่อนไม่ว่าไร เพราะเราใจและเห็นใจกับเค้า เราไม่เคยเห็นพิธีที่เป็นอย่างนี้มาก่อน วันนั้นเราโตมาทำให้อีกๆ เราก็เลยรู้สึกขี้ใจแทนเค้า มันอดไม่ได้เลยน้ำตาลรวงพระมีความสุข”

ส่วน สินสอดทองหมั้นก็มหาศาลทั้งทองและเงินเป็นก้อนๆ ไม่ค่อยเป็นใบๆ (ยิ้ม) เป็นก้อนๆ นั่นก็แล้วเยอะ ตามมาถึงร้อยล้านมัย (หัวเราะ)
ปัญญา : “สินสอดก็ดีพอสมควร แต่ทั้งหมดเราก็ไม่เคยคืนกลับไปให้ทั้งๆ เพื่อให้เค้าไปใช้ชีวิตของเขาเองต่อไป ซึ่งพิธีทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปโดยราบรื่นด้วยดี ถือว่าเป็นเรื่องมงคลที่ดีสำหรับคู่บ่าวสาว”

ตอนกลางคืนนี้เป็นพิธีเลี้ยง ซึ่งรูปแบบงานจะเป็นสไตล์โมเดิร์นแล้วอบอุ่น และถือว่าเป็นสิริมงคลกับคู่บ่าวสาวและทั้งสองครอบครัวด้วย
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทานได้พระราชทานช่อดอกไม้อวยพรให้คู่บ่าวสาว ก็ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของท่านที่เมตตาต่อเรา”

ชมลูกเขยมาถูกทาง เข้าทางภรรยาก่อนฝ่าด่านคนสำเร็จจนได้วิวาห์กับลูกสาว วสมใจ
ปัญญา : “เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีความประู โดยตรง มันต้องดูไปให้ชัดเจน ความชัดเจนความชัดเจนทุกอย่าง รูปแบบ มอชชัยมงชวา มอชบมมอชกลาง มอชตงและมอชชาง มอชให้รอบๆ ทุกอย่าง เหมือนกับไปไม่มอชแต่จริง ๆ แล้วเรามอชเค้าอยู่ตลอดเวลา แต่เค้าก็เข้าถูกทางแล้วที่เขาไปทางผม (หัวเราะ)”

ถามถูกทางแล้ว เพราะมีเราเป็นฝั่ง แต่ผมแม่เป็นฝั่งชวยเหลือเกิน เค้าทำทุกรูปแบบเพื่อเป็นการบอกรับข้อมูล เราเป็นคนตั้งใจขอสบ
คุณแม่มดึกก็เป็นคนกลางเอาไปเอาชวยสบบ ชอสบก็เลยเร็ว (หัวเราะ) คอยบอกรับตอบเลยตลอดเลย ก็น่ารักดี”

สุดท้ายวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีน้อยดี คือชีวิตเราไม่เคยเห็นกันแต่งงาน นี่พูดจริงๆ ไม่ได้ประชด หรือเป็นมุกอะไรเลย วันนั้นได้มีโอกาสทำให้อีกก็จะทำ
เราก็ทำเต็มที่ ทางแอมเป็นคนแรกขอครอบครัว ปานวาดเองก็เป็นคนแรกเหมือนกัน ทุกคนเลยดีกัน ก็คือไม่ได้ที่จะนำดาวรวงกันไปมาเตรียมระเบียบหน้าเราที่เลยตามระเบียบ (หัวเราะ)”

ล้นไม่ใจหายที่ลูกแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝา พร้อมอวยพรขอให้ทั้งคู่ประสบความสำเร็จในชีวิต
ปัญญา : “เรียกว่าไปแล้วหรือโตมาก็ได้แล้วแต่จะมอง ถือว่าไม่ใจหาย คิดว่าน่าจะมั่งคั่งที่ๆ เกิดขึ้นมากกว่า เพราะชีวิตคู่ของทุกคนจะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ก็น่าจะเป็นความมงคลความยินดี มีแต่เรื่องดีๆ มากกว่า”

เรื่องคำแนะนำในการใช้ชีวิต เราจะไม่ได้อธิบายคำแนะนำอะไรเลย เมื่อช่วงเช้าเป็นเรื่องของการให้พรที่วิเศษที่สุด ทุกรูปแบบเท่าที่จะนึกได้ในช่วงขณะนั้น
ก็ให้ไปหมดเลย แต่ทว่าทว่ามีโอกาสก็อยากบอกรว่า ชีวิตคู่มันเป็นเรื่องราวของสิ่งที่ไม่แน่นอนสองคน ต่างที่ต่างครอบครัวได้เข้ามาอยู่ร่วมกัน มันจะเจอและประสานเพื่อเป็นครอบครัวต่อไป”

เราต้องนึกถึงสิ่งที่ตามมาในวันที่เราเจอเจอกันนะ ทำไม่ถึงมีความรักใจต่อกัน จนมาประสานเป็นครอบครัวเดียวกัน
ในอนาคตอาจจะเจอไปเจออะไรก็เยอะแยะมากมาย จะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ จะมีความเข้าใจผิดหรือถูกอะไรก็แล้วแต่ ก็ขอให้นำสิ่งที่ดี ที่เราได้รู้จักกันในช่วงเวลานั้น มาใช้ในการให้อภัยซึ่งกันและกัน”

ก็ขอให้อ้อมได้รับความสำเร็จ ขอให้ชีวิตคู่ที่ดี ขอให้มีการงานและครอบครัวที่ดีเจออุปสรรคจะเจออยู่แล้ว แต่ก็ขอให้ชนะอุปสรรคต่างๆ
และก็มีกำลังใจที่จะนำพาครอบครัวที่กำลังจะเป็นครอบครัว ใหม่ให้ไปสู่สิ่งที่ทั้งคู่ปรารถนา และคงารทุกประการ”

ทั้งเรือนหอมีหลายหลังจนเลือกให้อยู่ไม่ถูก ด้านเจ้าสาวขอเลือกบ้านหลังแรกของครอบครัวเป็นเรือนหอ
ปัญญา : “เรือน หอก็ให้ทั้งสองคนคิดเอา เพราะมีอยู่หลายที่ (หัวเราะ) สวยสิ่งใด (หัวเราะ) ตอนนี้มีก็กินหลายหลังเหลือเกิน นี่ก็ยังมีบ้านของแอม

ในจะมีที่ทางของตัวเอง
แอม : “ของแอมเองก็มีเหมือนกันครับ เป็นบ้านตรงไหนเลย (หัวเราะ)”
น้ำตาล : “ตอนนี่คงจะอยู่ที่บ้านหลังเก่า”
ปัญญา : “เป็นบ้านหลังแรกของครอบครัวเราที่อยู่ตรงมหานทร แถวๆ หลักสี่ ตอนนี่ไม่มีผู้ใดไปอยู่ ก็เลยให้ทั้งคู่ไปอยู่ก่อนได้ เค้าก็ดูแล้วแต่แต่งเพิ่มเติม และไปจัดแจงกันเรียบร้อยแล้ว”
น้ำตาล : “แต่เดี๋ยวคงจะกลับมาอยู่กับคุณพ่อ เพราะที่บ้านกำลังทำอยู่”

ล้นหลานคนแรกจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ ขอให้ได้มีลูกๆ โยมามบ่าว-สาวเอาเอง
ปัญญา : “โอโห...เรื่องนี่คงแล้วแต่เค้า อย่างงานวันนี่เค้าทั้งคู่ก็ชวยกันดูแล้วจะทำยังไง ออกมารูปแบบไหน โดยทั่วไปแล้วทั้งคู่จะเป็นคนที่กำหนดทั้งหมด ส่วนเราจะคอยประคองเค้าว่าขาดเหลืออะไรมากกว่า”

ถามว่าหลานคนแรกอยากได้ผู้ชายหรือผู้หญิง อันนี้เอาใจไว้เป็นเรื่องของเค้าละกัน คงถามทั้งคู่ส่วนคุณเองยังก็ไม่ได้ ขอแค่ให้ได้มี
แต่ตอนนี้ลูกสาวกำลังเรียนอยู่ ก็คงต้องแล้วแต่เค้า เพราะแต่งงานไปแล้วก็เป็นชีวิตของเขาแล้วละว่าจะ กำหนดกันยังไงได้ เราจะเป็นแค่กำลังใจ และคอยชวยให้เค้าประสบความสำเร็จต่างๆ ไปเรื่อยๆ มากกว่า”

